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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา             
แกรนด ์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขท่ี 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสุรงค ์บูลกุล    กรรมการ / ประธานกรรมการ 
2. นายณอคุณ สิทธิพงศ ์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวปนดัดา กนกวฒัน์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายพยงุศกัด์ิ ชาติสุทธิผล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  /  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

6. พลตรีเชาวเลข ชยนัตร์สุภาพ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
7. นายชวลิต พนัธ์ทอง   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. นายสุพฒันพงษ ์พนัธมีเชาว ์ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง  
9. นายปฏิภาณ สุคนธมาน  กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. นายอธิคม เติบศิริ   กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง 
11. นายสมชยั วงศว์ฒันศานต ์ กรรมการ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
12. นายเติมชยั บุนนาค   กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม  - ไม่มี -  
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ผู้บริหารระดับสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายสมรชยั คุณรักษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบติัการ 
2. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่พฒันาธุรกิจและกลยทุธ์องคก์ร 
3. นายโกวทิ จึงเสถียรทรัพย ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารสินทรัพย ์
4. นางวนิดา บุญภิรักษ ์   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายวยัวฒัน์ กอสมานชยักิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวษมาธา มาสะกี   ทนายความหุน้ส่วน 
บริษทั วรีะวงค,์ ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้มีการฉายวีดิทศัน์ (VDO) 
แนะน าความปลอดภยัในการใชห้้องประชุม จากนั้นจึงแนะน ากรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี 
และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเขา้ร่วมประชุม ตามรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้  

 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

 นายสุรงค ์บูลกุล ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดแ้จง้ท่ีประชุม    
ให้ทราบว่า ปัจจุบนั บริษทัฯ มีหุ้นสามญัทั้งส้ิน 1,498,300,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็น                     
ทุนจดทะเบียนช าระแล้วทั้ งส้ิน 14,983,008,000 บาท และได้แจ้งจ านวนผู้เข้าประชุม ขณะเปิดประชุม 
ประกอบด้วย ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 341 ราย  และด้วยการมอบฉันทะ จ านวน 461 ราย             
รวมทั้งส้ิน 802 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้ งส้ิน 1,216,308,821 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 81.18 ของ              
จ  านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็น                    
องค์ประ ชุมตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจ า กัด  พ . ศ .  2535 ( ร วม ท่ี มี ก า รแก้ไข เพิ่ ม เ ติ ม )                                    
มาตรา 103 และข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 35 ประธานจึงกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560          
เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้โดยบริษทัฯ ยงัคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแล้ว ซ่ึงผูถื้อหุ้นดงักล่าวมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ
วาระท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทนัและยงัไม่ไดพ้ิจารณาลงมติ 



3/26 
 

 ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู ้ช้ีแจง
หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ขอ้ ดงัน้ี 

1. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 37 ก าหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้หุ้น   
หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ 

2. ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่  เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย  ไม่เห็นด้วย  หรือ    
งดออกเสียง  อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียง
แบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยเม่ือรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออก
เสียงท่ีมีอยู ่

3. ในการลงมติในทุกวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ        
ท่ีออกตามวาระ หากไม่มีผูถื้อหุ้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผูถื้อหุ้นเห็นชอบตาม
จ านวนเสียงของผูถื้อหุ้นต่อมติท่ีน าเสนอ และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรือ    
งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บจากการลงทะเบียน และยกมือข้ึน เพื่อให้
เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไปเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าวจากผูถื้อหุ้น เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน
ในการรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หกัออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด  และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียง
เห็นด้วย ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และส่งคืนแก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ิน
การประชุม  

ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 3 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระ เน่ืองจากจะมีการลงคะแนนส าหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกนัไป ดงันั้น เพื่อเป็นการ
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ้ถือหุ้นท่ีดี บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านซ่ึงถือบตัรลงคะแนน 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากบริษทัฯ      
ได้แจ้งปิดรับบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแล้ว บริษทัฯ จะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าว       
มารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน  และได้ก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะ
ลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูม้อบฉันทะมาแล้ว ผูรั้บมอบ
ฉันทะดงักล่าวจะไม่ได้รับแจกบตัรลงคะแนน เน่ืองจากบริษทัฯ ได้น าคะแนนเสียงท่ีลงไว้
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ล่วงหนา้ในใบมอบฉนัทะนั้นไปบนัทึกคะแนนในระบบตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ในขณะท่ีบริษทัฯ รับลงทะเบียน 

5. ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่
สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ บริษทัฯ ขอความร่วมมือในการส่งบตัรลงคะแนนท่ีออก
เสียงลงคะแนนล่วงหนา้ ในวาระท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดให้แก่เจา้หนา้ท่ี เพื่อบนัทึกคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระการประชุม 

6. เน่ืองจากผูถื้อหุ้นอาจทยอยลงทะเบียน และเขา้ห้องประชุมภายหลงัจากท่ีเร่ิมเปิดประชุมไป
แลว้ ดงันั้น จ  านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ประชุมและคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละ
วาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

7. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน้ีจะถือวา่การลงคะแนนเสียงดงักล่าวเป็นโมฆะ และจะถือ
เป็นบตัรเสีย 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่องหรือมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขดักนั 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

3) บตัรลงคะแนนเสียงท่ีช ารุด หรืออยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้
 

จากนั้นประธานฯ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ มีท่ีปรึกษากฎหมายจาก         
บริษทั วีระวงค,์ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั คือ นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล เป็นพยานในการนบั
คะแนน และนางสาวอาภากรณ์ ครองยุติ ผูถื้อหุ้น ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ท าหนา้ท่ีเป็น     
สักขีพยานในการนบัคะแนนเสียงคร้ังน้ีดว้ย 

ในล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้หลกัเกณฑส์ าหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคแ์สดงความคิดเห็น หรือ
ซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้และ                  
ขอความกรุณาแจง้ช่ือ- นามสกุล และระบุด้วยว่าเป็น ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ แล้วจึง          
ถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้น 

2. ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู ่                              
ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และ
ขอให้ผูถื้อหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดง
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ความ เ ห็นในประ เ ด็น ท่ีซ ้ า กัน เพื่ อ เ ปิดโอก าสให้ผู ้ ถื อ หุ้น ราย อ่ืนได้ใช้ สิ ท ธิด้ว ย                              
เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาท่ีก าหนด 

3. นอกจากน้ี กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงเป็นชาวต่างชาติมีขอ้สอบถาม หรือแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาองักฤษ  บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีส าหรับแปลค าถามเป็นภาษาไทย 
ทั้งน้ี กรรมการ/ ผูบ้ริหารจะตอบค าถามเป็นภาษาไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมไดเ้ขา้ใจ
ทัว่กนั โดยเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ จะแปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษให้ผูถื้อหุ้นท่ีสอบถามได้
เขา้ใจดว้ย 

ต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 มีระเบียบวาระ
การประชุม ทั้งส้ิน 7 ระเบียบวาระ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 และได้จดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาอย่างเหมาะสมในการศึกษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม จากนั้นจึงด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 
ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และอนุมัติงบการเงิน

ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม)  มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ข้อ 42 ก าหนดให้บริษทัฯ จดัท ารายงาน                        
ผลการด าเนินงาน และจดัท างบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา เพื่อน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2559 และอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบและรับรอง และไดผ้า่นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจ าปี 2559 หนา้ 175 - 279 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ จากนั้นไดเ้สนอสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 
2559 ในรูปแบบวีดิทศัน์ต่อท่ีประชุม ซ่ึงมีความยาว 6 นาที จากนั้นจึงมอบหมายให้ นายเติมชัย บุนนาค 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพิ่มเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ในปี 2559  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิส่วนของบริษทัใหญ่ จ านวน 2,700 ล้านบาท ปรับตวั
เพิ่มข้ึน 794 ลา้นบาท หรือร้อยละ 42 จากปี 2558  เน่ืองมาจาก 

1) โรงผลิตสาธารณูปการระยองมีลูกคา้ใหม่ และปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าและไอน ้ า
ของลูกคา้ใหม่และลูกคา้เดิม เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 



6/26 
 

2) บริษทัย่อยท่ีบริษทัเขา้ไปถือหุ้นเร่ิมมีการรับรู้รายไดเ้พิ่มข้ึน จากโรงไฟฟ้าระยะท่ี 1  
ของ บริษทั ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ  ากดั  ท่ีรับรู้ผลประกอบการเตม็ปีเป็นปีแรก 

3) บริษทัร่วมและบริษทัร่วมคา้มีการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรเพิ่มข้ึน จากบริษทั ผลิตไฟฟ้า  
นวนคร จ ากดั ท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์ในเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีผา่นมา 

4) บริษทัฯ ไดรั้บเงินปันผลจาก บริษทั ราชบุรีเพาเวอร์ จ  ากดั 

 ถึงแม้ว่าในปี 2559 บริษทัฯ มีรายได้จากการขาย และสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 
20,675 ล้านบาท  ปรับตวัลดลง 1,769 ล้านบาท  หรือร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจาก
ปริมาณการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาลดลง ตามการเรียกรับไฟฟ้าเขา้ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดจ้ากค่าความพร้อมจ่ายท่ีไดรั้บจาก กฟผ. ในการรักษา
ระดบัความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า  

  ทั้งน้ี จากการบริหารจดัการรายได ้และตน้ทุนในการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ มากข้ึนนั้น 
ถือเป็นปัจจยัท่ีท าให้บริษทัฯ มีก าไรเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างโดดเด่น และจากโครงสร้างทางการเงิน ท่ีมีความ
แข็งแกร่ง  บริษทัฯ จึงได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่คงทางการเงิน จากสถาบนัจดัอนัดบั
ความน่าเช่ือถือระดบัโลก  Standard & Poor’s และสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเทศ ฟิทช์ เรทต้ิงส์ 
(ประเทศไทย) ในระดบัน่าลงทุน และมีเสถียรภาพ ตอกย  ้าใหเ้ห็นถึงความสามารถ ในการด าเนินการจดัการ ผา่น 
3 กลยุทธ์หลกั ไดแ้ก่ 1) “Maximize” การเพิ่มมูลค่าในทรัพยสิ์นของบริษทั ท่ีด าเนินการเอง 2) “Manage” การ
บริหารจดัการบริษทัท่ีเขา้ร่วมถือหุ้น ให้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย ์และมีผลประกอบการไดต้ามแผนท่ีวางไว ้ 
และ 3) “Move” การมุ่งขยายธุรกิจเพื่อให้บริษทัฯ เติบโตอย่างย ัง่ยืนซ่ึงในปีน้ี และในปีต่อ ๆ ไป  ทางบริษทัฯ 
ยงัคงเนน้ดูแลทรัพยสิ์นปัจจุบนั อยา่งต่อเน่ืองเหมือนปีท่ีผา่นมา  โดยการ Optimization กระบวนการจดัการ การ
ผลิตให้สร้างมูลค่าให้กบับริษทัฯ เพิ่มข้ึน และ ตอ้งมี Innovation มุ่งหาธุรกิจไฟฟ้ายุคใหม่ และท่ีส าคญัท่ีสุด 
Satisfaction ตอ้งสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย เช่น   

 สังคมและชุมชน  
 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม และท าประโยชน์กบัสังคมในพื้นท่ีชุมชน โดย 

บริษทัฯ มีโครงการก าจดัขยะท่ีดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ไม่เพิ่มมลภาวะให้ชุมชน โครงการ Light for Better 
Life โดยส่งพนกังานจิตอาสาท่ีมีความช านาญเขา้ไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภยั และเปล่ียนเป็น
หลอดประหยดัไฟให้กบัโรงเรียนต่างๆ เพื่อช่วยประหยดัพลงังานในโรงเรียนอีกดว้ย  อีกทั้ง จากสถานการณ์
อุทกภัยภาคใต้เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟูระบบไฟฟ้าใน
สถานพยาบาลท่ีไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมสูงและระบายไม่ทนั เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่  
บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  ซ่ึงปัจจุบนัอยู่
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ระหว่างด าเนินการเพื่อยื่นขอรับรองต่อไป ทั้ งน้ี บริษัทฯ ได้เน้นย  ้าให้ทุกส่วนงานต้องปฏิบัติงานอย่างมี        
ธรรมาภิบาล บริหารจดัการบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย  

 ดา้นลูกคา้  
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัความมัน่คงของระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กบั

ลูกคา้ และท าใหบ้ริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  
 ผูถื้อหุน้  

บริษัทฯ จะดูแลผู ้ถือหุ้นทุกท่านให้มีความพึงพอใจ โดยบริหารงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสะทอ้นไปยงัราคาหุน้ของบริษทัฯ อยา่งเช่นปีท่ีผา่นมา  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) สาเหตุท่ีก าไรของบริษทัฯ ในปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงสวนทางกบัรายไดใ้นปี 2559 ท่ีปรับ
ลดลงมาร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัปี 2558 คืออะไรบา้ง 

2) ตามท่ีบริษทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั (บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั 
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากัด ผ่านบริษัท นที ซินเนอร์ยี่ จ  ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 25) อยากทราบว่า    
บริษทัฯ เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนเงินกูด้งักล่าวเพียงผูเ้ดียว หรือเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ 

3) สืบเน่ืองจากท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนใน Ichinoseki Solar Power 1 GK ในประเทศญ่ีปุ่น อยากสอบถาม
ถึงสาเหตุท่ีทางประเทศญ่ีปุ่นตอ้งพึ่งพาการลงทุนจากบริษทัฯ 

4) การท่ีกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากบริษทัฯ จ านวน 121 ลา้นบาท เกิดจากสาเหตุใดและบริษทัฯ
ด าเนินการอยา่งไรบา้ง 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

1) ช้ีแจงโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ สาเหตุท่ีบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายลดลง และสาเหตุ
ท่ีบริษทัฯ มีก าไรเพิ่มข้ึน 

1.1)  สาเหตุท่ีบริษทัฯ มีรายได้จากการขาย ในปี 2559 ลดลง เน่ืองจากโรงไฟฟ้าศรีราชา           
มีรายไดล้ดลง ตามการเรียกรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)        
ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงมีรายไดจ้ากค่าความพร้อมจ่ายท่ีไดรั้บจาก กฟผ. ท่ี
สะทอ้นถึงผลตอบแทนการลงทุน เม่ือโรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าตลอดเวลา  
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1.2)  สาเหตุท่ีบริษทัฯ มีก าไรในปี 2559 เพิ่มข้ึน มาจากสาเหตุหลกั 2 ประการไดแ้ก่ 
(1) บริษทัฯ เร่ิมมีการรับรู้รายไดจ้ากบริษทัยอ่ย คือ โรงไฟฟ้าระยะท่ี 1  ของ บริษทั    

ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงมีการเดินเคร่ืองทั้งปี และรับรู้ส่วนแบ่งก าไร
จากบริษทั ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด ซ่ึงโรงไฟฟ้าทั้งสองโรงเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า
เอกชนรายเล็ก (SPP) ซ่ึงถือเป็นก าลงัหลกัของบริษทัฯ คือผลิตทั้งไฟฟ้าและไอน ้ า 
สามารถท าก าไรไดสู้งกวา่โรงไฟฟ้าทัว่ไป 

(2) โรงไฟฟ้าระยอง ภายใตก้ารบริหารจดัการของนายสมรชยั คุณรักษ์ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ปฏิบติัการ ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่ง “Optimize” มากข้ึน สืบเน่ือง
จากกลยุทธ์การบริหารจดัการ “Maximize” ของบริษทัฯ ประกอบด้วย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการผลิต เช่น การดูจงัหวะการผลิตวา่เม่ือใดควรผลิตไฟฟ้า
มากข้ึนหรือน้อยลง หรือเม่ือใดท่ีควรผลิตไอน ้ ามากข้ึน และการดูแลเสถียรภาพ
ของระบบการผลิต หรือ “Reliability” ซ่ึงในปี 2559 โรงไฟฟ้าระยองไม่มี 
Unplanned Shutdown ซ่ึงการบริหารจดัการดงักล่าว เป็นส่วนท่ีบริษทัฯ ท าไดดี้
มากในปีท่ีผา่นมา ส่งผลใหมี้ก าไรเพิ่มข้ึน 

 นายบุญช่วยฯ : สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวโนม้การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าศรีราชาในปี 2560 

 นายเติมชัยฯ:  มอบหมายให้นายสมรชยั คุณรักษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ปฏิบติัการ อธิบาย
ในรายละเอียด 

 นายสมรชัยฯ:  ช้ีแจงว่า ในปี 2560 การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าศรีราชาจะคล้ายกบัท่ีผ่านมาใน      
ปี 2559 และอธิบายเสริมว่าการผลิตไฟฟ้าจะเป็นไปตามฤดูกาล คือในฤดูร้อน        
มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามาก การเดินเคร่ืองจกัรก็มากข้ึนตามไปดว้ย โดยท่ีผา่นมา
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงปัจจุบนั โรงไฟฟ้าศรีราชามีการเดินเคร่ืองเต็มก าลงัการ
ผลิต (Full Block) และในฤดูหนาวความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าลดลง การเดินเคร่ืองจกัร
ก็ลดลง อยา่งไรก็ตามการเดินเคร่ืองของโรงไฟฟ้าศรีราชาจะข้ึนอยูก่บัการเรียกรับ
ไฟฟ้าของ กฟผ. ซ่ึงมีแนวโนม้เหมือนกบัปี 2559  

2) การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษทั ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั  เป็นไปตามภาระผูกพนั และสัดส่วนตาม
เง่ือนไขการเขา้ถือหุน้ของบริษทัฯ  

3) หลงัจากท่ีเกิดเหตุภยัพิบติันิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ประเทศญ่ีปุ่นจึงลดปริมาณการใช้
พลงังานนิวเคลียร์ลง และเน้นการใช้ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนมากข้ึน จึงก่อให้เกิดโอกาสในการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีประเทศญ่ีปุ่นมากข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ ก็ไดใ้ชโ้อกาสน้ีเขา้ไปลงทุนดว้ยเช่นกนั 
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4) มอบหมายใหน้างวนิดา บุญภิรักษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูต้อบค าถาม 

นางวนิดาฯ:  ช้ีแจงว่าประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีพิพาทเร่ืองการบันทึกบัญชี ซ่ึงเกิดข้ึนมา
ประมาณ 12-13 ปีแล้ว ซ่ึงตอนน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ไปท่ี
กรมสรรพากร 

นายบุญช่วยฯ:  สอบถามเพิ่มเติมวา่ไดมี้การตั้งส ารองในงบการเงินของบริษทัฯ หรือไม่ 

นางวนิดาฯ:  ยงัไม่มีการตั้งส ารองในงบการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเร่ือง
ดังกล่าวกับท่ีปรึกษากฎหมายแล้ว และเช่ือว่าจะไม่มีภาษีท่ีต้องช าระจากการ
ประเมินดงักล่าว 

 
นายปิยะพงษ์ จันทร์ภาโส - ผู้รับมอบฉันทะ  

แสดงความประทบัใจท่ีถึงแมบ้ริษทัฯ จะเพิ่งเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดไ้ม่
ถึง 2 ปี แต่ก็ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือทางการเงิน (Credit Rating) ในระดบัท่ีน่าลงทุน และสอบถาม
กรรมการผูจ้ดัใหญ่วา่การท่ีบริษทัฯไดรั้บการจดัอนัดบัดงักล่าว หมายถึงวา่นกัลงทุนสามารถมัน่ใจในกระแสเงิน
สดของบริษทัฯ วา่มีสภาพคล่องเพียงพอในการเติบโต และสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ได ้ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  

ขอยกความดีให้ทีมงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารการเงิน  และกล่าวเสริมว่าถึงแมบ้ริษทัฯ จะมี
ขนาดเล็กแต่ทีมงานก็ภาคภูมิใจท่ีได้ร่วมกนัสร้างบริษทัฯ ให้มีความน่าเช่ือถือทางการเงิน และได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถือทางการเงินในระดับท่ีดี ทั้ งน้ี บริษทัฯ จะมุ่งเน้นสร้างความเติบโตของบริษทัฯ ตาม 
Growth Engine ท่ีไดเ้สนอในวีดิทศัน์ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีไดส้นบัสนุนทีมงาน รวมถึง
ตรวจสอบ และใหค้  าแนะน าเสมอมา 

ประธานฯ : 

กล่าวขอบคุณนายปิยะพงษฯ์ ท่ีใหก้ าลงัใจคณะกรรมการบริษทัฯ และกล่าวเสริมวา่ บริษทัฯ เป็นบริษทั
ในกลุ่ม ปตท. ซ่ึงความเช่ือมัน่ในกลุ่ม ปตท. ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือทางการเงินในระดบัท่ีดีดว้ย 
 
นายสมชัย จรุงธนะกจิ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรี ดงัน้ี 

1) ความคืบหน้าของโครงการจะด าเนินการไดส้ าเร็จตามแผนงาน  (SCOD) ในช่วงตน้ปี หรือ ปลาย       
ปี 2562  
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2) โรงไฟฟ้ามี Plant Factor ประมาณร้อยละเท่าใด  ค่าไฟฟ้าเฉล่ียท่ีจะขายให้แก่ กฟผ. หน่วยละเท่าใด 
และค่า Operation and Maintenance (O&M) โดยเฉล่ียประมาณเท่าใด 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

1) ขณะน้ีโครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าไซยะบุรีมีความกา้วหนา้ดีกวา่แผนท่ีวางไว ้การผลิตไฟฟ้าจะข้ึนเป็น
ระยะ (Phase) และจะทยอยติดตั้งไปเร่ือยๆ โดยเคร่ืองท่ี 1 จะติดตั้งภายในตน้ปี 2561 ดงันั้นการผลิต
ไฟฟ้าของโครงการไซยะบุรีอาจจะเร่ิมไดเ้ร็วกวา่ท่ีก าหนด แต่จะเร่ิมไปทีละ Phase 

2) มอบหมายให้นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริหารสินทรัพย  ์ เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นายโกวทิฯ:  เน่ืองจากเข่ือนไซยะบุรีเป็นเข่ือนท่ีเรียกวา่ Run-Off หรือฝายกั้นน ้ า การเดินเคร่ือง
จะเป็นไปตามฤดูกาลเน่ืองจากปริมาณน ้ าท่ีต่างกันในแต่ละฤดู อย่างไรก็ตาม 
ค่าเฉล่ียของ Plant Factor ทั้งปี คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 60 
ส าหรับค่า Operation and Maintenance (O&M) จะมีการท างบประมาณโดย บริษทั 
ไซยะบุรี พาวเวอร์ จ  ากดั ในปีหนา้ต่อไป 

 
นายวชัิย จิรเจริญกจิกุล  – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) สอบถามความคืบหนา้ของการลงทุนในบริษทั 24M Technologies, Inc. ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
2) ตามท่ีรัฐบาลมีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Economic Corridor 

Development (EEC) ขอสอบถามวา่บริษทัฯ มีโครงการท่ีจะไปลงทุนในพื้นท่ีดงักล่าว หรือไม่ 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ: ช้ีแจงดงัน้ี  

1) 24M Technologies, Inc. เป็นบริษทั Start Up ท่ีคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงบริษทัฯ ไดล้งทุนมาประมาณ 
3-4 ปีแลว้ หลงัจากท่ีไดมี้การพฒันาและทดสอบแบตเตอร่ีจากบริษทัฯ ผูใ้ช ้และไดรั้บผลตอบรับท่ีดี
กลบัมา ทั้งในด้านราคา ประสิทธิภาพ และความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ได้ตดัสินใจว่า
สามารถน าเทคโนโลยีน้ีมาใช้ประกอบธุรกิจได ้ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ก็ไดอ้นุมติัให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินธุรกิจดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2) ส าหรับโครงการ EEC กลุ่มปตท. มีโครงการท่ีจะพฒันาพื้นท่ีบริเวณอ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง
เป็น Industrial Park ซ่ึงบริษทัฯ เองก็มีความสนใจจะเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการฯ โดยอาจจะใช้



11/26 
 

เป็นพื้นท่ีในการพฒันาดา้น Energy Storage ตามท่ีรัฐบาลส่งเสริมให้ใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพฒันา
ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 

  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี  
 
มติทีป่ระชุม รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 และอนุมัติงบการเงินประจ าปี

ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 1,316,230,361 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 15,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

 
 
ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเ งินก าไร การจ่ายเ งินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง          

ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายเติมชยั บุนนาค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายเติมชัยฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115  และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 47 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี และคณะกรรมการบริษทัฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้
เ ป็นค ร้ังคราว เ ม่ือ เ ห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสมควรพอจะท า เ ช่นนั้ น  และเ ม่ือได้จ่ าย เ งินปันผลแล้ว                                    
ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากน้ี มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติั                          
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 48 ก าหนดให้บริษทัฯ 
ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
ของบริษทัฯ หลงัหกัภาษี ทุนส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด และภาระผกูพนัตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ทั้งน้ี
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็นของการใชเ้งินลงทุน และความเหมาะสมอ่ืนๆ 
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ในอนาคต โดยเม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว จะตอ้งน าเสนอเพื่อ             
ขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจ าปี 2559 เป็น                
จ  านวน 2,700 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ  อาทิ ผลการด าเนินงาน ประมาณการ
กระแสเงินสด ปี 2560 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั  
ผูถื้อหุน้พิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี 2559 จ านวน 
127,000,808 บาท 

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานคร่ึงแรกของปี 2559      
ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 

3) อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 
2559 ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,723,045,920 บาท คิดเป็นสัดส่วน 
ประมาณร้อยละ 64 ของก าไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ
โดยเม่ือหักเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 674,235,360 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายให้กบัผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ แลว้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 จะยงัคงเหลือส่วนเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานคร่ึงหลงัของ ปี 2559 ท่ีจะตอ้งจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท รวมเป็น
เงินทั้งส้ิน 1,048,810,560 บาท โดย 
- เงินปันผลจ านวน 0.52 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรของ

ก าไรจากกิจการ BOI ท่ีอยูร่ะหวา่งการใชสิ้ทธิยกเวน้ภาษี  ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคล
ธรรมดาไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีและไม่ไดสิ้ทธิเครดิตภาษี
ในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทว ิของประมวลรัษฎากร และ 

- เงินปันผลจ านวน 0.18 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรซ่ึง
เป็นก าไร  ท่ีผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุ้น
บุคคลธรรมดาไดสิ้ทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 
ทว ิของประมวลรัษฎากร 

บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามท่ีปรากฎ                        
รายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลท่ีอตัรา 0.70 บาทต่อหุน้ ในวนัท่ี 11 เมษายน 2560 
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หลังจากนั้ นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น            
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น  

สอบถามหลกัเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เน่ืองจากอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
เทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2559 (ร้อยละ 64) ไดป้รับลดลงจากปี 2558 (ร้อยละ 75) 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  
 บริษทัฯ พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากหลายปัจจยั ทั้งเร่ืองกระแสเงินสดในปี 2560 และท่ีส าคญัคือ  
การเตรียมความพร้อมส าหรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการจัดสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรทุนส ารอง ประจ าปี 2559              

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้
เห็นด้วย 1,316,036,206 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 48,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 16,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 12,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

 
 
ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ี ประธานฯ ขอให้กรรมการท่ีครบวาระออกจากท่ีประชุม ไดแ้ก่ 
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว ์และนายอธิคม เติบศิริ   ทั้งน้ี ขอให้
กรรมการทั้ง 4 คน กลบัเขา้หอ้งประชุมอีกคร้ังหลงัการน าเสนอระเบียบวาระน้ีแลว้เสร็จ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 
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นายพยุงศักด์ิฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                    
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยกรรมการซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2560 มีจ  านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1) นายณอคุณ สิทธิพงศ ์  กรรมการอิสระ 
2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  กรรมการอิสระ 
3) นายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์ กรรมการ 
4) นายอธิคม เติบศิริ  กรรมการ 

บริษทัฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือและ
ประวติับุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามกฎหมาย เพื่อเขา้รับการคดัเลือกและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น เสนอ
รายช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ แต่อยา่งใด   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ด าเนินการสรรหา
ผูท้รงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา โดยค านึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ตลอดจนความเหมาะสมดา้นความหลากหลายของคุณสมบติัของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยรวม และ
ได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) นายสุพฒันพงษ ์พนัธ์มีเชาว ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
2) นายอธิคม เติบศิริ  ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 
3) นายคุรุจิต นาครทรรพ  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  

แทนนายณอคุณ สิทธิพงศ ์
4) นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า ด ารงต าแหน่งกรรมการ  

แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 

นายคุรุจิต นาครทรรพ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบติัครบถ้วน   
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวโ้ดยมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 2  ในหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ีขอ้มูลประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 4 ราย ปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ในหนงัสือเชิญประชุม ตามท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้ 
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 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกรายท่ีอยูใ่นห้องประชุม โดย
ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงในบตัรลงคะแนนแผ่นท่ี 2 ไดแ้ยกช่องลงคะแนน
ส าหรับกรรมการแต่ละคนไวแ้ลว้ จากนั้นประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมรับทราบว่า กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระไดล้งคะแนนงดออกเสียง ในส่วนของ
ตนเอง เพื่อใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

1) นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,314,575,606 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.89 
ไม่เห็นด้วย 1,454,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.11 
งดออกเสียง 86,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

2) นายอธิคม เติบศิริ ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
เห็นด้วย 1,316,023,273 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.98 
ไม่เห็นด้วย 201,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.02 
งดออกเสียง 86,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

3) นายคุรุจิต นาครทรรพ ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระแทน นายณอคุณ สิทธิพงศ์ 
เห็นด้วย 1,315,022,939 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.90 
ไม่เห็นด้วย 1,255,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.10 
งดออกเสียง 33,134 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 

4) นางสาวเพยีงพนอ บุญกล า่ ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 
เห็นด้วย 1,314,816,739 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.89 
ไม่เห็นด้วย 1,454,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.11 
งดออกเสียง 40,134 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
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ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายพยุงศักด์ิฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด                    
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ และตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และตามข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 22 ก าหนดให้กรรมการ              
บริษทัฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัฯ ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส        
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ นอกจากน้ี กรรมการบริษทัฯ มีสิทธิได้รับ                
เบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่  ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ อตัราการจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย และการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั
และมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ            
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษทัฯ (อตัราเดียวกบัปี 2559) 
- ประธานกรรมการ 37,500 บาท / เดือน 
- กรรมการ   30,000 บาท / เดือน 

2) เบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (อตัราเดียวกบัปี 2559) ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการท่ี           
เขา้ร่วมประชุม) 
- ประธานกรรมการชุดยอ่ย  22,500 บาท / คร้ัง 
- กรรมการชุดยอ่ย   18,000 บาท / คร้ัง 
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ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบ้ียประชุม ดังกล่าว ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการชุดยอ่ยไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

3) เงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) 
เสนอใหมี้การจ่าย ในอตัราเท่ากบัร้อยละ 0.6 ของก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงาน
ปี 2559 โดยมีวงเงิน 15 ลา้นบาท ให้กรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งในปี 2559 ซ่ึง
รวมกรรมการท่ีครบวาระหรือ ออกระหวา่งปี 2559  
โดยจดัสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  แต่ละท่าน และให้
ประธานกรรมการไดรั้บค่าตอบแทนสูงกวา่กรรมการในอตัราร้อยละ 25 

4) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ: ไม่มี 

หลังจากนั้ นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น            
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) ในปี 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กรรมการบริษทัฯ ขอสอบถามวา่
ในปี 2559 บริษทัฯ ยงัคงมีการเสนอขายหุน้ใหก้รรมการบริษทัฯ อีกหรือไม่ และมีหลกัเกณฑอ์ยา่งไร 

2) หลกัเกณฑก์ารจ่าย เงินรางวลัพิเศษ (โบนสัประจ าปี) ให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ ท่ีอตัราร้อยละ 0.6 
ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดวงเงินไวไ้ม่เกิน 15 ลา้นบาท เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ส าหรับทั้งกลุ่ม ปตท. 
หรือเฉพาะบริษทัฯ เท่านั้น 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ: มอบหมายใหน้างวนิดา บุญภิรักษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูต้อบค าถาม 

นางวนิดาฯ:   
1) บริษทัฯ ไดมี้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัฯ (ESOP) 

เม่ือคร้ังท่ีบริษทัฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ในเดือน
พฤษภาคม 2558 ซ่ึงเป็นการท าเพียงคร้ังเดียว ไม่มีอีกในปี 2559 

2) กลุ่ม ปตท. มีแนวปฏิบติัในการก าหนดอตัราการจ่ายโบนสัประจ าปีให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็น
อตัราเทียบกบัก าไรสุทธิเหมือนกนั โดยแต่ละบริษทัมีการก าหนดในอตัราท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัผล
ประกอบการของบริษทั และลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ประธานฯ:  กล่าวเสริมวา่ ในการจ่ายโบนสัประจ าปีทุกคร้ัง บริษทัฯ ไดก้ าหนดวงเงินเอาไวเ้พื่อให้

เกิดความโปร่งใส และไม่ใหเ้กิดการผนัแปรตามกระแสรายไดเ้พียงอยา่งเดียว  
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นางสาวบุษกร งามพสุธาดล– ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงัน้ี 

1) สอบถามเร่ืองก าไรของบริษทัฯ ในปี 2559 วา่หากตดัผลก าไรจากโครงการพิเศษ 4 โครงการท่ีบริษทัฯ 
รับรู้รายได ้ในปี 2559 บริษทัฯ จะยงัคงมีก าไรเพิ่มข้ึนจากปี 2558 หรือไม่ 

2) แสดงความคิดเห็นว่า หากบริษทัฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจ าปีให้คณะกรรมการ    
บริษทัฯ เป็นอตัราเทียบกบัก าไรสุทธิ บริษทัฯ ควรค านวณจากก าไรส่วนท่ีเพิ่มข้ึนจากโครงการเดิม
ของปีก่อน โดยไม่ควรรวมผลก าไรท่ีเพิ่มข้ึนจากการรับรู้โครงการใหม่ๆ เพื่อเป็นการวดัพฒันาการ
จากปีก่อน  

ประธานฯ:  มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เป็นผูต้อบค าถามท่ี 1) และให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบค าถามท่ี 2) 

นางวนิดาฯ:   

1) ช้ีแจงวา่หากตดัผลก าไรจากโครงการพิเศษ 4 โครงการท่ีบริษทัฯ รับรู้รายได ้ในปี 2559 บริษทัฯ จะ
ยงัคงมีก าไรเพิ่มข้ึนจากปี 2558 โดยในปี 2558 EBITDA Margin ของบริษทัฯ อยูท่ี่ร้อยละ 12 และใน
ปี 2559 EBITDA Margin ของบริษทัฯ เพิ่มเป็นร้อยละ 18 สะทอ้นให้เห็นผลการด าเนินงานท่ีปรับตวั
ดีข้ึน 

นายเติมชัยฯ: 

2) ช้ีแจงว่าผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดีข้ึนทั้งสองส่วน คือทั้งโครงการเดิม และโครงการใหม่ ซ่ึง
ผลลัพธ์ท่ีดีของโครงการใหม่ๆ ก็ถือเป็นผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ี ร่วมกันพิจารณา
กลัน่กรองอยา่งละเอียดก่อนท่ีจะอนุมติัใหด้ าเนินการ  
ประธานฯ:  กล่าวเสริมวา่ มิติในการวดัผลความส าเร็จนั้น ไม่ไดมี้เร่ืองผลก าไรเพียงอยา่งเดียว แต่

ยงัมีมุมมองอ่ืนๆ เช่นโอกาสการเติบโตในอนาคต ซ่ึงการพฒันาโครงการใหม่นั้น 
ลว้นตอ้งอาศยัการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ขอรับขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุ้น
ในส่วนน้ีไว ้

 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติในระเบียบวาระน้ี และไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่กรรมการบริษทัฯ ท่ีเป็นผูถื้อหุน้ทุกคนไดง้ดออกเสียงลงคะแนน 
ในระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เพื่อให้การประชุมผู ้ถือหุ้น                          
มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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มติทีป่ระชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง     
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย 1,314,011,872 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.82 
ไม่เห็นด้วย 1,595,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.12 
งดออกเสียง 738,701 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.06 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายณอคุณ สิทธิพงศ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ                       
เป็นผูน้ าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

 นายณอคุณฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด                   
พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี                
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้

 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ             
ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 โดยพิจารณาจาก ความเป็นอิสระ คุณสมบติั ทกัษะ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจพลงังาน และการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่น
มา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าท่ี ภาระ และความรับผิดชอบ และ
เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ  ากดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 เน่ืองจาก KPMG มีมาตรฐานการ
ปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ เป็นอย่างดี ซ่ึงจะช่วยให้การตรวจสอบ
บญัชีประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผูส้อบบญัชี 
เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด (“KPMG”)   
เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยรายช่ือผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ี
รับผดิชอบในการลงนามรับรองบญัชีของบริษทัฯ มีจ านวน 4 ราย ดงัน้ี 

(1) นายวยัวฒัน์   กอสมานชยักิจ    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 
หรือ 

(2) นายไวโรจน์   จินดามณีพิทกัษ ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565 
หรือ 
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(3) นายเจริญ   ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 
หรือ 

(4) นายณฐัพงศ ์  ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 

ผูส้อบบญัชีจาก KPMG ขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือ มีส่วนไดเ้สียกบั บริษทัฯ 
บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ อีกทั้ง
เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2559 ของ  บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ รวมทั้งส้ิน 
4 บริษทั 

2) ค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
เห็นสมควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
1,102,000 บาท ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
จ านวนเงิน (บาท) เพิม่ (ลด) 

ประจ าปี 2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

ประจ าปี   
2559 

บาท ร้อยละ 

ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส 390,000 390,000 - - 
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 712,000 712,000 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์ค่าไปรษณีย ์ค่าติดต่อส่ือสาร 
เป็นตน้ 

เรียกเก็บไดต้ามจริง 
(ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบญัชี) 

- - 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมลงมติในระเบียบวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2560               

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังนี ้
เห็นด้วย 1,316,297,739 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 46,034 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ N/A 
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ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายเติมชยั บุนนาค กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้ าเสนอ
รายละเอียดในระเบียบวาระน้ี 

นายเติมชัยฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535                   
(รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 145 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 37  ก าหนดไวว้า่ ในการออก และเสนอ
ขายหุน้กูข้องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามใน
ส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแผนการออกหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในวงเงินรวม ท่ียงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหน่ึง       
ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาทหรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราเทียบเท่า  ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ  ปี 2560 - 2564   และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้
ตลอดจนลงนามในสัญญาการออกหุน้กู ้และ/หรือ เอกสารสัญญาอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

หลังจากนั้ นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น            
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น  

 สอบถามแผนการใช้เงิน 10,000 ล้านบาท ว่าบริษทัฯ จะน าไปลงทุนในโครงการใด 
เน่ืองจากเม่ือดูจากงบการเงิน ปี 2559 ของบริษทัฯ พบวา่บริษทัฯ มีเงินสดประมาณ 15,000 ลา้นบาท เม่ือรวมกบั
เงินท่ีจะขอกูอี้ก 10,000 ลา้นบาท จะเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 25,000 ลา้นบาท ขอให้ช้ีแจงวา่บริษทัฯ จะน าเงิน
ไปลงทุนโครงการใดบา้ง เป็นจ านวนเงินเท่าใด 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ: มอบหมายให้นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงินช้ีแจงรายละเอียดการใชเ้งิน
เพิ่มทุนจาก IPO เป็นล าดบัแรก  

นางวนิดาฯ:   
ช้ีแจงวา่ ตอนท่ีบริษทัฯ จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2558 

บริษทัฯ ไดเ้งินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นจ านวนเงิน 10,035 ลา้นบาท เม่ือหกัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการไป 197 ลา้น
บาท จึงเหลือเงินรับสุทธิจ านวน 9,838 ลา้นบาท  

หลงัจากนั้น จนถึงส้ินปี 2559 บริษทัฯ ได้ใช้เงินไปแล้วซ่ึงเป็นไปตามแผนภาระผูกพนัการลงทุน 
จ านวน 6,724 ลา้นบาท คิดเป็นก าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุน อยูท่ี่ 607 เมกะวตัต์ และเป็นโครงการ
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ท่ีเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 65 เมกะวตัต ์ซ่ึงรายละเอียดการลงทุนจ านวน 6,724 ลา้นบาทส่วนใหญ่เป็นการ
ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง จ านวน 1,393 ลา้นบาท และการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า 
จ  านวน 4,789 ลา้นบาท เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะยงัคงเหลือเงินเพิ่มทุนจาก IPO เป็นจ านวนเงิน 3,114 ลา้นบาท 
ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งลงทุนในปี 2560 - 2562 อีกประมาณ 3,000 ลา้นบาทเช่นกนั เห็นไดว้่า 
บริษทัฯ มีแผนท่ีจะใชเ้งินเพิ่มทุนจาก IPO เกือบทั้งหมด 

นายเติมชัยฯ:  

 ช้ีแจงเพิ่มเติมวา่ บริษทัฯ มีแผนการใชเ้งินลงทุนเพิ่มเติมอีกประมาณ 15,800 ลา้นบาท เพราะฉะนั้น
บริษทัฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแผนการออกหุ้นกูใ้นวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาทไวก่้อน อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯ จะตอ้งเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัการออกหุ้นกู ้ส าหรับการออกหุ้นกูแ้ต่ละ
คร้ังต่อไป  

จากนั้นจึงมอบหมายใหน้างวนิดาฯ อธิบายในรายละเอียด 

นางวนิดาฯ:   

ตามแผนการออกหุ้นกู ้10,000 ลา้นบาท ดงักล่าว นอกจากบริษทัฯ จะสามารถน าเงินไปใช้ลงทุนใน
อนาคตแลว้ บริษทัฯ ยงัสามารถน าเงินไปช าระคืนเงินกูปั้จจุบนัได ้ถา้พิจารณาแลว้เห็นว่าการกระท าดงักล่าว   
จะช่วยลดภาระดอกเบ้ียจ่ายของบริษทัฯ ได ้ ทั้งน้ีโครงการท่ีบริษทัฯ จะลงทุน ตอ้งเป็นไปตามแผนการเติบโต 
หรือ Growth Engine ของบริษทัฯ คือ 1) การเติบโตไปพร้อมกบักลุ่ม ปตท. 2) การขยายการลงทุนในประเทศ 
และ 3) การขยายธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า 
 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระน้ี 
 
มติทีป่ระชุม อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย 1,316,266,708 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 35,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 49,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ืองอืน่ๆ  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31ธันวาคม 
2559 แต่เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ือง หรือระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั
ฯ แต่อยา่งใด 

 ในวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนั้น ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หากมี
ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะประสงคท่ี์จะเสนอวาระอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม 
ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้า่ 
เม่ือท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมแลว้                 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 

 ดังนั้ น  หาก มีผู ้ถือ หุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่ านใดประสงค์จะ เสนอเ ร่ือง อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากวาระการประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกว่า 499,433,600 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 1,498,300,800 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็น
วาระให้ท่ีประชุมพิจารณาได้ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมี       
ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองอ่ืนๆ สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 
นางสาวมณฑินี สุธีลกัษณาพร – ผู้ถือหุ้น  

 แจ้งว่าตนได้รับการดูแลในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปีก่อนไม่ดี ขอให้บริษัทฯ 
ปรับปรุง 

ประธานฯ และนายเติมชัยฯ : กล่าวขออภยั และจะน าความเห็นของผูถื้อหุน้ไปใชใ้นการปรับปรุงต่อไป 
 
นายบุญช่วย ตั้งวฒันศิริกุล – ผู้ถือหุ้น  

 สอบถามเร่ืองก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีซ่ึงมีก าลงัการผลิต 1,285 เมกะวตัต ์แต่ไดมี้
การบนัทึกเป็น 321 เมกะวตัต ์ส่วนน้ีคือการบนัทึกเป็นระยะ (Phase) หรือไม่ หากใช่ โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรี
จะมีก าลงัการผลิต 1,285 ถึงเมกะวตัตใ์นปีใด 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 
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นายเติมชัยฯ:  

ช้ีแจงว่าโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าไซยะบุรีมีก าลงัการผลิตรวม 1,285 เมกะวตัต ์โดยบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 
เม่ือคิดเป็นก าลงัการผลิตตามสัดส่วนการลงทุน จึงคิดเป็น 321 เมกะวตัต ์
 
นางสาวกุลชยา เมืองบุญ – ผู้รับมอบฉันทะ  

 ช่ืนชมโครงการ Light for Better Life ท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของโรงเรียน และ
เปล่ียนหลอดไฟเพื่อประหยดัพลงังาน และอยากถามวา่จะมีการด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  
 ช้ีแจงวา่ โครงการดงักล่าว คือโครงการท่ี กลุ่มปตท. ไดเ้ขา้ไปร่วมมือกบัรัฐบาล มีช่ือวา่ “Connext ED 
โครงการผูน้ าเพื่อพฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยนื” เป็นโครงการท่ีบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่ในประเทศไทยให้การสนบัสนุน
โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทัว่ประเทศ ซ่ึงนอกจากจะสนบัสนุนเงินทุนแลว้ บริษทัฯ ยงัส่งพนกังาน     
จิตอาสาน าโดยนายยงยุทธ กลีบบวั อดีตผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการผลิต เขา้ไปตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และเปล่ียน
หลอดไฟในโรงเรียนเป็นหลอดประหยดัไฟ ซ่ึงบริษทัฯ ก็ได้รับการมอบหมายจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ให้ด าเนินการกับทุกโครงการของกลุ่ม ปตท. 
ประมาณ 100 กวา่โครงการอีกดว้ย 
 
นายวชัิย จิรเจริญกจิกุล  – ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) สอบถามเร่ืองการลงทุนใน 24M Technologies, Inc. ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาวา่มีโครงสร้างการลงทุน
เป็นอยา่งไร ตอ้งจ่ายค่า License ให้ 24M Technologies, Inc. หรือไม่ และบริษทัฯ จะมีการลงทุนใน
สถานีชาร์จไฟ หรือรถยนตไ์ฟฟ้า หรือไม่ 

2) อยากทราบขอ้มูลเร่ืองสโมสรฟุตบอลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  

1) ช้ีแจงเร่ือง 24M Technologies, Inc. ดงัน้ี 
1.1) โครงสร้างการลงทุน  
 บริษทัฯ อยู่ระหวา่งการศึกษาโครงสร้างการลงทุนท่ีเหมาะสม และตอ้งด าเนินการอย่าง

ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มัน่ใจวา่การลงทุนจะประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี บริษทัฯ มัน่ใจว่า
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แบตเตอร่ีกกัเก็บพลงังาน หรือ Energy Storage คือส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในอนาคตอย่าง
แน่นอน ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัฯ เลือกเทคโนโลยขีอง 24M ในการด าเนินการ 

1.2)  ค่า License 
  ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดสิ้ทธิในการใช้เทคโนโลยีของ 24M มาใชใ้นภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตท้ั้งหมด โดยมีค่า License ส าหรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

1.3)  การลงทุนในธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น สถานีชาร์จไฟ หรือรถยนตไ์ฟฟ้า 
  บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ก าลงัอยู่ระหวา่งการศึกษา เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรง 

ประธานฯ:  กล่าวเสริมวา่ในหลกัการ การใชง้านของแบตเตอร่ีมีอยู ่3 ประเภทหลกัๆ คือ 1) การ
กกัเก็บพลงังาน หรือท่ีเราเรียกว่า Energy Storage 2) รถยนต์ไฟฟ้า (Electric 
Vehicle :EV) และ 3) Home Battery ส าหรับไฟฟ้าในบา้น ซ่ึงส่ิงท่ีบริษทัฯ มุ่งเนน้
คือ Energy Storage การกกัเก็บพลงังานเพื่อให้พลงังานทดแทนมีความเสถียรและ
ยืนยาวยิ่งข้ึน ซ่ึงจะไม่ใช่แค่การผลิตอยา่งเดียว แต่บริษทัฯ จะด าเนินการวิจยัและ
พฒันาร่วมกบั 24M เพื่อท าแบตเตอร่ีส าหรับการใช้ในเขตร้อน ทั้งน้ี บริษทัฯ จะ
รายงานความคืบหนา้ใหท้ราบเป็นระยะ 

2) มอบหมายให้นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริหารสินทรัพย  ์ เป็นผูต้อบ
ค าถาม 

นายโกวทิฯ:  ช้ีแจงว่าบริษทัท่ีบริหารจดัการทีมฟุตบอลของกลุ่ม ปตท. คือ บริษทั สปอร์ต 
เซอร์วสิเซส อลัไลแอนซ์ จ ากดั (“SSA”) ซ่ึงถือหุน้โดย บริษทั บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อลัไลแอนซ์ จ ากดั (“BSA”) ทั้งน้ี บริษทั พีทีที ยทิูลิต้ี จ  ากดั ไดถื้อหุน้บุริมสิทธิของ 
BSA อยูจ่  านวน 50,000 หุน้ ตั้งแต่ก่อนการควบรวมเป็นบริษทัฯ 

 
นายวริิยะ ศุภจริยวชัิย - ผู้ถือหุ้น  

 บริษทัฯ จะพิจารณาโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือกหรือไม่ เน่ืองจากเห็นวา่รัฐบาลมีการเสนอเปิดประมูล
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนรูปแบบไฮบริดดว้ย 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  

 ช้ีแจงวา่บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาในประเด็นดงักล่าว 
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นางสาวบุษกร งามพสุธาดล– ผู้ถือหุ้น สอบถามดงัน้ี 

1) ปัจจุบนับริษทัฯ มีสัดส่วนการขายไฟฟ้าใหลู้กคา้ในกลุ่ม ปตท. ค่อนขา้งสูง ขอสอบถามวา่ ในอนาคต 
3-5 ปีขา้งหนา้ สัดส่วนดงักล่าวจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ 

2) ตามท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ได้ช้ีแจงว่าบริษทัฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตให้แก่บริษทัฯ          
ขอสอบถามวา่บริษทัฯ มีแผนการเติบโตในอตัราร้อยละเท่าใดต่อปี 

ประธานฯ:  มอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูต้อบค าถาม 

นายเติมชัยฯ:  

1) เน่ืองจากบริษทัฯ เป็น Flagship ดา้นธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ดงันั้น สัดส่วนลูกคา้ในกลุ่ม ปตท. 
ของบริษทัฯ ในอนาคต จะข้ึนอยูก่บัการเติบโตของกลุ่ม ปตท.  โดยหากไม่มีการลงทุนเพิ่ม บริษทัฯ 
จะสรรหาลูกคา้จากท่ีอ่ืน อยา่งไรก็ตาม การซ้ือขายจะตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด 

2) การเติบโตของบริษทัฯ จะเป็นไปตามแผนการเติบโต หรือ Growth Engine คือ 1) การเติบโตพร้อม
กบักลุ่ม ปตท. ซ่ึงน่าจะสามารถด าเนินการไดร้วดเร็ว และปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการเจรจา 2) การขยาย
การลงทุนในประเทศ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัจงัหวะเวลาและขอ้เสนอท่ีเหมาะสม และ 3) การขยายธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองและต่อยอดธุรกิจไฟฟ้า ไดแ้ก่ Energy Storage ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้   

 

 หลงัจากท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก 
ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม ตามล าดับ และได้สรุปจ านวนผูล้งทะเบียนเข้าประชุม                      
ณ ขณะปิดประชุม ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 423 ราย และดว้ยการมอบฉนัทะ 
จ านวน 629 ราย รวมทั้งส้ิน 1,052 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมกนัไดท้ั้งส้ิน 1,316,354,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.86 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 เม่ือปิดการประชุม ไดมี้การประกาศเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือจากผูถื้อหุ้น เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบคะแนนเสียง 
 

ปิดประชุม  เวลา 15.55 น. 
นางสาวณฐัมน รัตนนาคินทร์ ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

  นายวรีะวงศ ์  จงเกษมวงศ ์ ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 
     

                                                                                                              (นายเติมชยั บุนนาค) 
     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

 


